
Skýrsls frá keppnisráði í Drifti

Áhugaleysi virðist vera bæði meðal keppenda og stjórnenda í ár.
Keppnum hefur fækkað og nýliðun er orðinn minni.
Auðvitað hefur Covid ástandið ekki hjálpað til.

En keppnishald gekk bara viðunandi og eru brautir að batna til muna með hverju
ári.
Dómaramál eru alltaf smá erfið og væri gaman ef stjórn Akís mynda óska eftir
styrk frá FIA til að fá kennslu fyrir dómara hér á landi.
FIA hefur þegar haldið námskeið í sex löndum og er næsta námskeið haldið í
ársbyrjun í Oman.

Það að eignast betri dómara myndi lyfta þessu sporti upp á hærra plan.
Reglubreytingar eru bara smávægilegar nema við erum að sækju um
reglubreytingu til að fá að byrja að keppa á fimmtándaári.
Verður gaman að sjá hvort það hressir ekki upp á nýliðun.
Í heildina erum við bara sáttir með árið.


